
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 437   —   373. mál.

Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um samstarf við Rauða kross Íslands um móttöku flóttamannahópa.

Frá Álfheiði Ingadóttur.

1. Hverju sætir það að samningur ráðuneytisins við Rauða kross Íslands um móttöku hópa
flóttamanna hefur ekki verið endurnýjaður?

2. Hefur ráðherra markað stefnu í móttöku flóttamannahópa og ef svo er, hver er hún?
3. Hefur Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna leitað eftir því að Ísland bætist í hóp

ríkja sem setja sér markmið um tiltekinn lágmarksfjölda flóttamanna sem tekið er við?


